

THẢO GỖ KHÓ KHĂN...

(Tiếp theo trang 1)

cuộc họp. Dự họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, UBND các huyện, thành phố và một số doanh nghiệp.

Theo báo cáo của Sở Công Thương, thời gian qua đã có 68 ý kiến của các doanh nghiệp phản ánh về việc gặp khó khăn liên quan đến các lĩnh vực như: vốn, thuế, giao thông, cơ chế, chính sách, môi trường, thủ tục hành chính, điện, đất đai, đầu tư... Những nội dung doanh nghiệp đề xuất, kiến nghị đã được các sở, ngành chức năng và UBND các huyện, thành phố nắm bắt và trả lời theo thẩm quyền.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và đại diện một số doanh nghiệp cũng phân tích thêm những khó khăn trong hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh hiện nay và mong muốn UBND tỉnh sớm chỉ đạo tháo gỡ. Lãnh đạo một số sở, ngành đã phát biểu làm rõ nguyên nhân dẫn đến khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp và trách nhiệm, kết quả giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp. Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu gợi mở hướng giải quyết những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; đề nghị các sở, ngành,

địa phương cần phối hợp vào cuộc đồng hành giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn, phát triển hiệu quả hơn; các doanh nghiệp cũng phải nâng cao kiến thức pháp luật, vận dụng linh hoạt chính sách, pháp luật vào hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao chất lượng cuộc họp đã thể hiện quyết tâm của tỉnh trong việc chủ động tháo gỡ, giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra. Thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, các đồng chí lãnh đạo tỉnh ghi nhận và biểu dương, đồng ý đồng hành cùng doanh nghiệp trong tình hình khó khăn, hạn chế trong quá trình giải ngân nguồn vốn các dự án, trong đó khó khăn lớn nhất là do tác động của dịch Covid-19 trong khi hầu hết các dự án đều gắn với các yếu tố nước ngoài từ khâu nhập nguyên liệu máy móc

trợ doanh nghiệp phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Những khó khăn của doanh nghiệp liên quan đến chủ trương, chính sách, quy định của tỉnh, các sở, ngành chức năng cần nghiên cứu thấu đáo, tham mưu giải pháp cho UBND tỉnh xem xét để giải quyết dứt điểm, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, những khó khăn xuất phát từ thực tiễn quy định của pháp luật, các doanh nghiệp cần nhận thức đúng, đồng thuận với tình hình và nghiêm túc thực hiện, quyết tâm vượt qua khó khăn. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương tuyên truyền, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện tốt các biện pháp, phương án phòng, chống dịch Covid-19 tại đơn vị. Các cơ quan của tỉnh trong khó khăn càng phải thông nhất, đồng lòng, đồng hành tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; tham mưu cho tỉnh rõ các phương án giải quyết, tập trung quán triệt có sự không những nhiều, gây khó khăn cho doanh nghiệp. UBND tỉnh phát huy cao độ trách nhiệm, có phương án giải quyết hiệu quả những khó

khăn, vướng mắc, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh cho doanh nghiệp...

Đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương nỗ lực giải quyết những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; những khó khăn mới phát sinh chưa được giải quyết sẽ được UBND tỉnh tiếp thu và nghiên cứu, sớm có giải pháp tháo gỡ kịp thời. Đồng chí đề nghị lãnh đạo các sở, ngành, địa phương nâng cao trách nhiệm, đồng hành với doanh nghiệp; hàng tháng báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp để UBND tỉnh đánh giá, xem xét chỉ đạo. Về kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến đơn giá thuê đất, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giao Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết. Đối với các khó khăn về thời hạn thuê đất của doanh nghiệp, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giao đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, làm việc với các doanh nghiệp, trên cơ sở đó tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết trên tinh thần tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp nhưng

phải bảo đảm đúng quy định của pháp luật. Về công tác giải phóng mặt bằng, UBND tỉnh sẽ tập trung cao độ chỉ đạo, quyết tâm tháo gỡ để đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm và thu hút đầu tư.

Những khó khăn khác mà các doanh nghiệp đề xuất, kiến nghị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ngành, địa phương phân loại lĩnh vực thuộc trách nhiệm của đơn vị mình để tập trung giải quyết dứt điểm. Đồng chí đề nghị Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, phản ánh kịp thời để UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết; trực tiếp làm việc với các sở, ngành bàn giải pháp tháo gỡ nhanh. Các sở, ngành cần xác định nhiệm vụ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp là trách nhiệm của mình; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính hiệu quả hơn, góp phần xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, thuận lợi để thu hút đầu tư và giúp doanh nghiệp phát triển ổn định.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trân trọng cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, cam kết sẽ chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tập trung giải quyết thực chất, kịp thời, hiệu quả cho doanh nghiệp.

VỮ THƯ...

(Tiếp theo trang 1)

được ấn định. Đơn vị bầu cử số 5, xã Việt Hùng đã tổ chức thành công bầu cử thêm. Đại biểu trúng cử HĐND huyện, HĐND xã bảo đảm đúng cơ cấu, thành phần. Quá trình tổ chức bầu cử thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch Covid-19. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững trước, trong và sau bầu cử.

Hoàn thành công tác tổ chức bầu cử, huyện Vũ Thư đề xuất UBND tỉnh tặng bằng khen cho 8 tập thể, cá nhân; huyện Bắc Giang, khen thưởng 47 tập thể, 43 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử.

Tại hội nghị đã công bố nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu và trao giấy chứng nhận cho 39 đại biểu HĐND huyện Vũ Thư khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026; trao giấy khen cho 90 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử.

TRAO TẶNG PHÒNG LẤY MẪU...

(Tiếp theo trang 1)

sẽ hỗ trợ đặc lực các nhân viên y tế khi lấy mẫu giữa thời tiết nắng nóng, bảo đảm sức khỏe cho người lấy mẫu, chống nắng nóng, bị sốc nhiệt, bỏng nhiệt và nhất là giúp hạn chế tình trạng lây nhiễm chéo từ người bệnh sang nhân viên y tế. Với diện tích và kích thước phù hợp bảo đảm cho 2 nhân viên y tế có thể linh hoạt sử dụng gang tay để tiến hành lấy mẫu nhiều giờ.

Được biết, đến nay các thành viên trong nhóm đã sản xuất được 15 phòng lấy mẫu xét nghiệm trao tặng cho các tỉnh, thành phố: Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội, Thái Bình. Món quà từ các thành viên trong nhóm thể hiện tinh thần chung sức vì cộng đồng cùng chung tay phòng, chống dịch Covid-19 và là nguồn động viên kịp thời đối với cán bộ, nhân viên y tế tuyến đầu chống dịch.

KIẾN XƯƠNG...

(Tiếp theo trang 1)

Đề phòng, trừ lừa đại, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện khuyến cáo bà con nông dân sử dụng hạt giống sạch, không lẫn tạp hạt lúa dại. Luân canh lúa với cây trồng khác như đậu tương hoặc các loại ngũ cốc khác ngoài lúa, đồng thời thường xuyên theo dõi và nhổ bỏ lúa dại. Tiến hành cấy lúa theo hàng thay vì gieo sạ giúp dễ nhận biết lúa dại khi mọc để nhổ bỏ. Làm đất sớm sau khi thu hoạch lúa để hạt lúa dại nảy mầm rồi tiến hành nhổ bỏ. Tăng cường điều tra, phát hiện sự xuất hiện của lúa dại trên đồng ruộng, khoanh vùng diện tích nhiễm để có biện pháp xử lý kịp thời. Đối với những ruộng mới xuất hiện lúa dại cần tiến hành nhổ bỏ sớm trước khi trở bông. Dùng chế phẩm nấm đối kháng Trichoderma phun dặm trên mặt ruộng sao cho các hạt lúa dại rụng xuống mặt đất tiếp xúc với chế phẩm nấm. Chế phẩm Trichoderma sẽ giúp phân hủy Xellulo vỏ trấu và làm mất sức nảy mầm của hạt lúa dại.

THỨC ĐẨY GIẢI NGÂN...

(Tiếp theo trang 1)

mục tiêu từ trung ương 34.913 tỷ đồng và vốn cho địa phương vay lại 28.796 tỷ đồng; kế hoạch vốn đã nhập Taxism 48.124 tỷ đồng, đạt 75,54% so với kế hoạch vốn đã phân bổ chi tiết. Đến ngày 31/5, vốn đã giải ngân đạt hơn 1.100 tỷ đồng, bằng 1,73% dự toán; trong đó vốn bổ sung có mục tiêu đạt 1,77% dự toán và vốn cho địa phương vay lại chiếm 1,68% dự toán; có 16/63

địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt trên 3% và có tới 37/63 địa phương có tỷ lệ giải ngân bằng 0.

Tại hội nghị, lãnh đạo các địa phương đã phát biểu về những khó khăn, hạn chế trong quá trình giải ngân nguồn vốn các dự án, trong đó khó khăn lớn nhất là do tác động của dịch Covid-19 trong khi hầu hết các dự án đều gắn với các yếu tố nước ngoài từ khâu nhập nguyên liệu máy móc

thiết bị đến huy động chuyên gia, nhân công, nhà thầu nước ngoài. Từ những khó khăn đó, lãnh đạo các địa phương đã đưa ra các kiến nghị và đề xuất các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư nguồn vay nước ngoài trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận, đồng chí Thứ trưởng thường trực Bộ Tài chính khẳng định: Việc giải ngân vốn đầu tư nguồn vay nước ngoài chậm có thể do các nguyên nhân khách quan như dịch Covid-19 hay chủ quan

nhưng giải pháp quan trọng nhất vẫn là nâng cao vai trò của các chủ đầu tư và ban quản lý dự án. Đồng chí yêu cầu các chủ đầu tư và ban quản lý dự án khẩn trương triển khai thực hiện dự án đúng tiến độ để có khối lượng giải ngân; chủ động báo cáo những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong từng khâu thực hiện để có biện pháp giải quyết kịp thời. Đối với các địa phương, đồng chí Thứ trưởng thường trực Bộ Tài chính yêu cầu khẩn trương thực hiện các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân; rà

soát, bổ sung dự toán phù hợp với tiến độ triển khai các dự án; bố trí phần vốn còn lại phù hợp với cơ chế tài chính của từng địa phương, từng dự án đang triển khai thực hiện trên địa bàn; tăng cường năng lực tổ chức thực hiện của các ban quản lý dự án; phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan đẩy nhanh tiến độ điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh hiệu định vay, không để việc điều chỉnh làm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân của các dự án.

THỰC HIỆN 7 MÔ HÌNH...

(Tiếp theo trang 1)

120ha/mô hình; thời gian triển khai từ vụ mùa năm 2021; tập trung phát triển lúa hàng hóa chất lượng cao phục vụ tiêu dùng nội địa hướng tới xuất khẩu, sản xuất lúa giống, lúa đặc sản địa phương, lúa hữu cơ kết hợp nuôi rươi.

Tại cuộc họp, các nội dung triển khai mô hình như: quy trình sản xuất, cơ chế hỗ trợ, xây dựng chỉ dẫn địa lý; kinh phí, thời gian thực hiện mô hình... đã được các đại biểu thảo luận, tập trung làm rõ.

Phát biểu kết luận cuộc họp,

đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, trong điều kiện sản xuất lúa hiện nay, khi năng suất đạt ngưỡng kịch trần ở cả vụ xuân, vụ mùa, để nâng cao thu nhập cho người dân cần nâng cao giá trị lúa gạo thông qua việc xây dựng các vùng sản xuất hàng hóa lớn có chỉ dẫn địa lý, thương hiệu, mở rộng liên kết tiêu thụ sản phẩm. Thông nhất lựa chọn thực hiện 7 mô hình thí

điểm nâng cao giá trị sản xuất lúa gạo ở vụ mùa năm 2021 theo đề xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các huyện nghiên cứu, vận dụng tối đa các chính sách hỗ trợ cho các mô hình; ngoài các cơ chế hỗ trợ của tỉnh, cần chỉ thực tế địa phương các huyện xây dựng chính sách hỗ trợ phù hợp,

hiệu quả. Trong quá trình triển khai thực hiện, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phân công lãnh đạo, cán bộ kỹ thuật phối hợp với các địa phương hướng dẫn, đôn đốc; quá trình tổng kết phải tách riêng kinh phí hỗ trợ của nhà nước để có đánh giá khách quan nhất về hiệu quả mô hình trên cơ sở đó xây dựng đề án nâng cao giá trị sản xuất lúa gạo, nhân rộng ra toàn tỉnh.

THÀNH PHỐ ĐẨY MẠNH KHAI BÁO Y TẾ BẰNG MÃ QR CODE

Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, để bảo đảm thực hiện nhiệm vụ kép vừa phòng, chống dịch tốt vừa duy trì nhịp sống trong trạng thái bình thường mới, người dân đã và đang tích cực hưởng ứng biện pháp khai báo y tế điện tử, nhất là trên điện thoại di động thông qua quét mã QR Code.

Với những lợi ích khi khai báo y tế điện tử như giảm tiếp xúc giữa nhân viên kiểm soát và người dân; tiện lợi trong quản lý, thống kê, lưu trữ hồ sơ dữ liệu; rút ngắn thời gian khai báo qua các điểm phải khai báo y tế...; thời gian qua, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại, dịch vụ, ăn uống... trên địa bàn thành phố Thái Bình đã thực hiện nghiêm việc kiểm soát y tế đối với khách đến và đi bằng mã QR Code, sử dụng một trong các phần mềm: tờ khai y tế - <https://tokhaiyte.vn/>; NCOVI; Bluezone.



Khách hàng khai báo y tế điện tử tại khách sạn Sojo.

quê, không ra khỏi tỉnh trong thời điểm hiện nay. Nhìn chung, hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp cơ bản ổn định, một số doanh nghiệp đang mở rộng quy mô và tuyển thêm lao động.

Công ty Cổ phần Thương mại Thành Đạt có nhiều ngành nghề kinh doanh, do đó công tác phòng, chống dịch Covid-19 được Công ty đặc biệt chú trọng. Ông Đỗ Chí Lệ, Tổng giám đốc Công ty cho biết: Công ty đã thành lập 7 tổ an toàn phòng, chống dịch Covid-19 để điều

hành việc kiểm tra, giám sát và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại nhà máy xử lý rác thải thị trấn Quỳnh Côi, nhà máy nước An Đông, chợ Quỳnh Côi (Quỳnh Phụ); chợ Vinh Trà, chợ thực phẩm sạch Bồ Xuyên, Ban Quản lý chung cư và văn phòng Công ty tại cụm công nghiệp Phong Phú (thành phố Thái Bình). Tiếp tục duy trì thực hiện nghiêm khuyến cáo "5K" của Bộ Y tế. Khách hàng đến công tác phải khai báo y tế, quét mã QR Code dán trước cửa, đo thân nhiệt...

Từ những tính năng vượt trội của việc tải App ứng dụng quét mã QR Code để khai báo y tế điện tử, tại hầu hết các cửa hàng dịch vụ trên địa bàn thành phố Thái Bình đã nhanh chóng áp dụng đồng loạt. Chúng ta có thể dễ dàng quan sát thấy từ quán cà phê cho đến các nhà hàng, khách sạn, các cửa hàng kinh doanh thương mại, dịch vụ, tại vị trí ngay cửa ra vào đều dán mã QR Code riêng. Showroom Mitsubishi Thái Bình trên đường Quang Trung là một ví dụ. Mỗi ngày nơi đây

đón khoảng 50 lượt khách hàng, thay vì phải khai báo y tế bằng tờ khai giấy, họ chỉ việc lấy điện thoại tải app ứng dụng quét mã QR Code là tất cả các thông tin cá nhân, lịch sử đi - đến được hiển thị, vừa tiện ích và chính xác và lưu giữ lâu trên hệ thống. Anh Nguyễn Đức Thành, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình - khách hàng đến bảo dưỡng xe tại showroom vừa thực hiện xong thao tác khai báo y tế điện tử cho biết: Các mã QR Code và khai báo y tế luôn được tôi chủ động kê khai online hàng ngày bởi chỉ cần vài thao tác đơn giản mọi người đều có thể khai báo y tế ở bất cứ chỗ nào có dán mã QR Code.

Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, khách sạn Sojo trên đường Quang Trung đã thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19 đối với cơ thể lượt khách đến và đi, từ đó giúp cho việc truy vết các trường hợp nhiễm, nghi nhiễm SARS-CoV-2 được nhanh chóng, chính xác. Bà Phan Lê Thị Kim Ngân, Giám đốc kinh doanh khách sạn Sojo cho biết: Khách sạn có nhân viên hướng dẫn khách hàng thực hiện quét mã QR Code để khai báo y tế. Đối với những khách hàng đã cài đặt các ứng dụng Bluezone, NCOVI thì việc khai báo rất thuận lợi.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, việc triển khai ứng dụng khai báo y tế bằng mã QR Code sẽ mang lại nhiều lợi ích thiết thực. Do đó, mỗi người dân chỉ bằng hành động nhỏ là khai báo y tế trung thực, đeo khẩu trang, không tập trung đông người, khử khuẩn thường xuyên là đã chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

ĐỨC DUNG

TOÀN DÂN THAM GIA...

(Tiếp theo trang 1)

Số trường hợp nguy cơ đi về từ các vùng có dịch (Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh khác) từ ngày 5/5 đến nay là 10.454 trường hợp, trong đó 1.833 trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh đang cách ly, điều trị, theo dõi sức khỏe 20 trường hợp gồm: bệnh nhân nhiễm Covid-19, các trường hợp tái dương tính và nghi nhiễm Covid-19. Các cơ sở y tế khác đang cách ly, theo dõi sức khỏe 45 trường hợp.

Số trường hợp đang cách ly, theo dõi sức khỏe tại các khu cách ly tập trung của tỉnh, của huyện là 86 trường hợp, trong đó 84 trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2; 2 trường hợp đang chờ kết quả.

Tổng số người đã tiêm vắc-xin phòng Covid-19 trong đợt 2 năm 2021 đến nay là 255 người.

Trong ngày, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã xét nghiệm 325 mẫu bệnh phẩm, trong đó 39 mẫu của các trường hợp F1, F2 và 286 mẫu của các trường hợp nguy cơ, trường hợp sàng lọc khác đều có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Xét xử 4 đối tượng liên quan đến ma túy

Tòa án nhân dân tỉnh vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy" và "Mua bán trái phép chất ma túy" đối với đối tượng Hà Văn Anh, sinh năm 1969, trú tại phường Hoàng Diệu (thành phố Thái Bình) và 3 đối tượng liên quan. Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên án 4 đối tượng với tổng hình phạt 42 năm tù.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, khoảng 15 giờ ngày 19/12/2020, tại khu vực bờ sông Trà Lý, thuộc địa phận phường Bồ Xuyên (thành phố Thái Bình), Hà Văn Anh có hành vi mua của người không biết tên 1 túi ma túy với giá 40 triệu đồng. Qua giám định, đây là Methamphetamine có trọng lượng trên 70 gam. Khai với cơ quan điều tra, đối tượng Anh cho biết số ma túy này đối tượng lấy một ít để sử dụng, còn lại chia ra thành 4 túi nhỏ đưa cho Hà Thị Liên, sinh năm 2001, trú tại thôn Nghĩa Phương, xã Đông Hòa mang bán kiếm lời.

Đến 22 giờ ngày 23/12/2020, Hà Thị Liên bán cho Nguyễn Trọng Tuấn, sinh năm 1980, trú tại phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình và Dương Thị Kiều Trinh, sinh năm 1992, trú tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 1 gói có trọng lượng trên 10 gam. Hai đối tượng trên bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh) bắt quả tang khi đang trên đường mang số Methamphetamine xuống khu vực huyện Tiên Hải để sử dụng.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng khám xét nơi ở của Hà Văn Anh thu giữ 60 gam ma túy đá, 1 bình sử dụng ma túy đá, 1 cân điện tử, 1 khẩu súng thể thao, 7 viên đạn và gần 13,7 triệu đồng; khám xét nơi ở của Hà Thị Liên, lực lượng chức năng thu giữ 0,2370 gam ma túy tổng hợp.

Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa, Hà Văn Anh và đồng bọn đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như trên, lời khai nhận của các bị cáo phù hợp với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên án Hà Văn Anh 18 năm tù, Hà Thị Liên 9 năm tù, Nguyễn Trọng Tuấn 8 năm tù và Dương Thị Kiều Trinh 7 năm tù về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy" và "Mua bán trái phép chất ma túy".

P.V